



ĐẠI DIỆN xây ruộng lớn

Vùng trồng được liệu của anh Đào Trọng Huyền.

Những cánh đồng lớn hình thành đang mở lối đi mới cho nông nghiệp Thái Bình. Những "đại diện" của Thái Bình chính là người đặt nền móng cho sự thay đổi ấy. Đồng hành cùng "đại diện", Thái Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai mang tính toàn diện, từng bước hiện thực hóa giấc mơ nông nghiệp hàng hóa.

KỶ 1: THẤY TIỀN TRONG ĐẤT HOANG

Họ, những trí thức đã bước khỏi "vùng an toàn" để tìm về với đồng ruộng, đem tư duy mới vào cánh đồng cũ để rồi thấy tiền trong đất hoang.

Bỏ công làm nông

Ít ai ngờ, từ một ông chủ với hơn 10 năm làm giám đốc doanh nghiệp may mặc do chính mình tạo dựng nên, chàng trai Nguyễn Công Tới, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) lại nhường vị trí đó lại để theo đuổi đam mê làm nông. Để rồi sau 6 năm chấp nhận khó khăn, vất vả, ngày

ngày bám trụ trên đồng ruộng, anh đã trở thành một trong "đại diện" có tiếng của tỉnh Thái Bình.

"Bà con nông dân bỏ ruộng nhiều quá. Nhìn những "bờ xôi ruộng mật" để hoang tiếc lắm, em bản với vợ sẽ gom ruộng bỏ hoang để trồng lúa, còn vợ đảm nhận công ty may gia đình. Lúc đầu cả vợ và đại gia đình phản đối nhưng em nhìn thấy tiền trong đất hoang chị ạ" - Tới bộc bạch.

Thuyết phục dần dần, vợ đồng ý để Tới đầu tư, chuyên tâm vào sản xuất nông nghiệp. Vậy là năm

2018, anh bắt đầu khởi nghiệp làm "nông dân", với diện tích 20ha, trong đó có nhiều ruộng bà con bỏ hoang, có mọc ngang người là nơi trú ẩn của chuột. Bao nhiêu vốn liếng tích lũy của hơn 10 năm làm giám đốc doanh nghiệp may anh dồn hết vào mua máy móc, thực hiện 100% cơ giới hóa từ máy làm đất, máy cày, máy gặt, thiết bị bay phun thuốc trừ sâu, máy gặt đập liên hoàn... Tới bộc bạch: "Trông trời, trông đất, trông mây" Trồng mưa, trồng nắng, trông ngày, trông đêm". Vừa làm vừa rút kinh

máng, cải tạo đồng ruộng để sản xuất lúa hàng hóa. Tới bộc bạch: Đang trong mô hình sản xuất công nghiệp, mọi cái đã có sẵn từ quy trình, kế hoạch sản xuất, kinh doanh thậm chí cả phương án để phòng rủi ro. Nhưng khi bước chân sang sản xuất nông nghiệp thì gặp muôn vàn khó khăn. Bắt tay vào làm nông mình cứ ngỡ mang tư duy sản xuất công nghiệp như bà con ra đồng phải làm đúng giờ, đúng tác phong, đúng quy trình. Nào đâu, sản xuất nông nghiệp không rập khuôn vậy mà phải "Trông trời, trông đất, trông mây" Trồng mưa, trồng nắng, trông ngày, trông đêm". Vừa làm vừa rút kinh

nghiệm, cộng thêm thời tiết thuận lợi nên lúa luôn được mùa.

Cứ thế, ý nghĩ "làm ruộng thì ra, làm nhà thì thiếu" thôi thúc Tới tiếp tục "ôm" hết những diện tích đất nông nghiệp hoang hóa ở địa phương. Những cánh đồng bị bỏ hoang, chỉ để cỏ dại mọc khi xưa qua bàn tay của anh đã được cải tạo thành cánh đồng lúa xanh mượt trải dài. Chỉ sau 6 năm, anh đã tích tụ gần 50ha tại 3 cánh đồng xã Thụy Thanh của 500 hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, chiếm gần 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã.

Với mong muốn tìm hướng đi mới với sản phẩm sạch, bền vững, đặc biệt là quyết tâm hoàn thành mục tiêu vùng sản xuất lúa hữu cơ đầu tiên của tỉnh Thái Bình, 4 năm qua, Nguyễn Công Tới đã cải tạo 11ha tập trung thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh trồng lúa hữu cơ. Hiện anh đang hoàn thiện thủ tục để được chứng nhận vùng sản xuất hữu cơ, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo.

Số không với đồng ruộng

Với xuất phát điểm gần như số 0 trong ngành nông nghiệp, anh Đào Trọng Huyền, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) tiêu tốn cả thời gian và tiền của trong 3 năm (2020 - 2022) để thực hiện giấc mơ trở thành "đại diện".

Đào Trọng Huyền tâm sự: Một môi với công việc ở thành phố lớn, căng thẳng trước áp lực của những dự án, cả năm xa nhà để bám trụ với những công trình trải dọc đất nước, tôi muốn tìm hướng đi mới bình yên

cho cuộc đời mình. Và rồi tình cờ cơ duyên ấy đã đến. Năm 2018, thông qua các mối quan hệ, tôi được mời làm Phó ban quản lý dự án nông nghiệp, nông thôn xanh, phụ trách mảng xây dựng. Trong quá trình làm việc, nghiên cứu và tìm hiểu, tôi nhận thấy đây là mô hình hiệu quả, hữu ích với nền nông nghiệp bền vững. Sau 2 năm hoàn thành xây dựng dự án thì cũng là thời điểm dịch Covid-19 ập đến, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, cuộc sống gia đình cũng có nhiều xáo trộn, tôi quyết định nghỉ ngơi về quê thăm mẹ "dài ngày". Những tháng ngày nhàn rỗi bất đắc dĩ, có nhiều thời gian lang thang trên các cánh đồng quê hương, tôi nhận thấy quê mình nhiều ruộng để hoang, rất lãng phí. Nhớ lại thời gian làm dự án nông nghiệp, trong đầu tôi nung nấu ý định hình thành vùng sản xuất nông nghiệp. Nghĩ là làm, tôi quyết định gác tấc bằng thạc sĩ cầu đường, bỏ vị trí Phó ban quản lý dự án của một doanh nghiệp xây dựng nhà nước có tiếng để về quê khởi nghiệp từ cây lúa, cây được liệu, dù bây giờ nhiều người ngỡ vực.

Anh Huyền bộc bạch: Từ xây dựng chuyển sang nông nghiệp là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng rất may bản thân tôi từ khi còn nhỏ đến khi tốt nghiệp đại học vẫn phụ giúp gia đình làm nông nên có chút kinh nghiệm. Đặc biệt, với niềm đam mê khám phá, tìm hiểu, áp dụng khoa học công nghệ, máy móc vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nền nông nghiệp của các nước



Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Ông Hoàng Văn Lưu, Giám đốc HTX DVNN Song Lãng (Vũ Thư)



Bà Đỗ Thị Mến, xã Song Lãng (Vũ Thư)

Vùng trồng cây được liệu của anh Đào Trọng Huyền không chỉ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp bền vững mà còn giúp những nông dân "quá tuổi" như chúng tôi có việc làm ổn định với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng.

phát triển như Nhật Bản, Israel... tôi dành cả năm để đọc sách, tìm hiểu kiến thức trên mạng internet và học hỏi thực tế sản xuất tại các mô hình ở nhiều tỉnh, thành phố.

Những gì chưa hiểu, khó khăn trong quá trình thực hiện đều được anh bạn tiến sĩ nông nghiệp quen từ dự án nông nghiệp, nông thôn xanh hỗ trợ từ phía sau. Nhờ đó, đến nay vùng sản xuất cây được liệu với diện tích 10ha trồng cây kim ngân và địa liên tại xã Song Lãng (Vũ

Thư) đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với đó, anh Huyền thức trên mạng internet và học hỏi thực tế sản xuất tại các mô hình ở nhiều tỉnh, thành phố. Những gì chưa hiểu, khó khăn trong quá trình thực hiện đều được anh bạn tiến sĩ nông nghiệp quen từ dự án nông nghiệp, nông thôn xanh hỗ trợ từ phía sau. Nhờ đó, đến nay vùng sản xuất cây được liệu với diện tích 10ha trồng cây kim ngân và địa liên tại xã Song Lãng (Vũ

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

QUỲNH PHỤ

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Thời điểm này, trên 11.000ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh. Những ngày qua, thời tiết ẩm ướt kéo dài, độ ẩm cao, sâu bệnh dễ phát sinh trên lúa, vì vậy bà con xã viên tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt.

Là địa phương hoàn thành gieo cấy lúa xuân sớm của huyện, đến thời điểm này hơn 300ha lúa xuân của xã Quỳnh Nguyên đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã viên tập trung ra đồng bón thúc cho lúa, làm cỏ và bắt ốc bươu vàng. Năm nay, gia đình ông Phạm Văn Triu, thôn Hải An gieo cấy 1,5 mẫu với các giống VNR20, TBR225, nếp. Những ngày qua mưa rét kéo dài, lúa sinh trưởng chậm hơn so với mọi năm. Khi thời tiết trở ấm, ông Triu chia sẻ: Giai đoạn lúa bén rễ, hồi xanh chuyên sang để nhánh rất quan trọng.

Tuy năm nay lúa sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với mọi năm song được HTX tuyên truyền, hướng dẫn kết hợp thường xuyên thăm đồng nên gia đình chủ động bón thúc theo lịch để cây lúa sinh trưởng tốt.

Trước tình hình thời tiết ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên tập trung hướng dẫn, tuyên truyền nông dân cách chăm bón để lúa phục hồi và sinh trưởng tốt. Ngoài ra, HTX hướng dẫn bà con thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng, trừ một số đối tượng sâu bệnh đầu vụ, nhất là bệnh đốm vằn, bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng và bệnh đạo ôn lá. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX cho biết: Thực hiện đề án sản xuất, chúng tôi tuyên truyền bà con xã viên chăm sóc lúa xuân kịp thời với phương châm bón phân tổng hợp, không bón đạm đơn. Từ ngày 15/3 thời tiết ẩm dần, lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng tôi tuyên truyền bà con phòng, trừ một số loại sâu bệnh để lúa sinh trưởng và phát

triển tốt, phấn đấu vụ xuân đạt năng suất 70 tạ/năm.

Hơn 240ha lúa xuân của xã Quỳnh Bảo đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đến nay việc bón thúc từ cơ bản hoàn thành, địa phương tăng cường tuyên truyền bà con xã viên tập trung làm cỏ, bắt ốc bươu vàng và diệt chuột. Ông Trần Đức Phú, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của xã đang trong giai đoạn đẻ nhánh, HTX chủ động điều chỉnh hợp lý, duy trì giữ mức nước nông; đồng thời khuyến cáo xã viên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh, tập trung bắt ốc bươu vàng và làm tốt công tác diệt chuột. Tại những chân ruộng trũng, gần nguồn nước xuất hiện lượng ốc bươu vàng có mật độ trung bình 0,5 - 1 con/m², nơi cao 1,5 - 3 con/m² gây hại cho lúa, bà con tập trung bắt hàng ngày. Về công tác diệt chuột, từ đầu vụ đến nay địa phương hợp đồng với công ty diệt chuột đạt 3 lần thuốc hiệu quả tốt, không có hiện tượng chuột phá hoại. Đến thời điểm này, lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ xuân năm 2024, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 11.050ha với các giống chủ lực: BC15, TBR225, Hương cốm 4, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Bắc thơm số 7... Để bảo đảm cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trại Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện chủ động hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Bà Nguyễn Thị Hân, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh. Đây là giai đoạn quan trọng để lúa sinh trưởng và phát triển, chúng tôi hướng dẫn bà con xã viên tập trung điều tiết nước, giữ nước nông mặt ruộng tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh khỏe, đẻ nhánh tập trung và hạn chế cỏ dại. Để lúa đẻ nhánh tập trung cần khẩn trương bón thúc bằng các loại phân NPK chuyên thúc cho lúa có hàm lượng đạm và kali cao; tập trung bắt ốc bươu vàng gây hại trên ruộng lúa non, nhất là ở những chân ruộng trũng. Thời gian qua, thời tiết thường xuyên có mưa phùn, độ ẩm không khí cao trên 90% là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển, đặc biệt trên các giống có nguy cơ nhiễm cao như BC15, TBR225, BT7..., bà con nông dân cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi có vết bệnh trên lá cần phun phòng, trừ sớm theo hướng dẫn, phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi.

NGUYỄN CƯỜNG



Nông dân xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) thường xuyên thăm đồng bắt ốc bươu vàng bảo vệ lúa xuân.

Không chỉ là nơi kết nối những thanh niên có chung đam mê sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư còn là mái nhà chung của những người trẻ trong hành trình thực hiện khát vọng cống hiến, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Công ty TNHH Tân Tiến Đạt, xã Tân Hòa mỗi năm sản xuất, cung cấp ra thị trường hơn 100 tấn sản phẩm gia vị, doanh thu đạt 7 - 8 tỷ đồng/năm, từng bước xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ở cương vị Giám đốc Công ty, anh Lê Đức Tân rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để tham gia CLB Thanh niên khởi nghiệp huyện. Anh chia sẻ: Sau gần 5 năm tham gia, đối với tôi CLB như một gia đình lớn, các thành viên trong CLB gắn bó như anh chị em trong gia đình. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong điều kiện thị trường nhiều biến động như hiện nay, những chia sẻ, thông tin kịp thời của mỗi thành viên góp phần quan trọng để chúng tôi kết nối, hỗ trợ nhau kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Tình cờ gặp gỡ trong một chương trình tuyên dương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi do Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức, năm 2019, các bạn trẻ giàu bản lĩnh đã nhanh chóng có sự kết nối để thành lập CLB Thanh niên khởi nghiệp. Từ 16 thành viên ban đầu, hiện nay CLB thu hút 20 thành viên tham gia. Sau 5 năm thành lập, các thành viên đã đa dạng hóa mô hình phát triển kinh tế như sản xuất, kinh doanh lồng công nghiệp, nhòm kính, sản phẩm gia vị, đồ chơi trẻ em, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, nước uống tinh khiết, nông sản, cốm, nắm hoặc sản phẩm gia dụng... 100% mô hình sản xuất, kinh doanh của các thành viên CLB hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập khá cao cho gia đình thanh niên, đồng thời

Kết nối những thanh niên đam mê khởi nghiệp và cống hiến



Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho hàng trăm lao động địa phương.

Anh Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Việt Tiến, xã Vũ Đoài kiêm Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động, các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của từng cá nhân trong hoạt động chung. Nét nổi bật của CLB là hoạt động lan tỏa tình thần khởi nghiệp đến thanh niên thông qua tổ chức tham quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh thành công của thanh niên trong và ngoài huyện cùng hoạt động tạo nguồn vốn vay và định hướng giúp các thành viên sử dụng vốn đúng mục đích. Mỗi quý, CLB vận động thành viên đóng góp vào quỹ chung với số vốn nhỏ, đến nay tạo được nguồn quỹ chung hơn 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ thành viên vay vốn không lãi suất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, năm 2022 có 2 mô hình của thành viên CLB đã được huyện huy động nguồn lực,

hỗ trợ từ 60 - 80 triệu đồng/ mô hình để mua sắm máy móc, thiết bị, phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

Ngoài việc kinh doanh khởi nghiệp, CLB còn tích cực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tiêu biểu như trao tặng nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trị giá hàng chục triệu đồng; trao tặng 300 bóng điện trị giá 30 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; trao tặng nước uống tinh khiết cho 300 hộ nghèo toàn huyện trong 5 năm trị giá 87 triệu đồng; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi xã Việt Hùng trị giá 20 triệu đồng. Hàng năm, thành viên CLB ủng hộ hơn 100 suất quà tổng trị giá trên 60 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; ủng hộ 20 - 30 triệu đồng góp sức cùng Huyện đoàn tặng quà cho trẻ em, đồng bào vùng cao.

Anh Mai Đức Anh, Giám đốc nhà phân phối Tâm Anh, xã Tân Hòa, thành viên CLB chia sẻ: CLB đã

tạo cơ hội cho chúng tôi thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước, cộng đồng. Với suy nghĩ đó, bản thân tôi và hầu hết các thành viên của CLB dù bận mãi công việc sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn luôn nhiệt tình, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương hoặc do Huyện đoàn phát động.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư khẳng định: Bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên lập nghiệp, làm giàu ngay tại quê hương của mỗi thành viên CLB Thanh niên khởi nghiệp huyện đã tạo ra thành quả xứng đáng, thay đổi cuộc sống của chính thanh niên, đồng thời tiếp thêm động lực để các bạn trẻ mạnh dạn, tự tin lập nghiệp, khởi nghiệp. CLB còn là "cánh tay phải" đặc lực giúp sức Huyện đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, qua đó lan tỏa, định hướng lối sống đẹp, sống có ích, cống hiến cho đoàn viên, thanh niên.

QUỲNH LƯU